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โดย สำนักการประชุม สำนกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปี 
ครั้งทีส่อง) โดยมี พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 
 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      จำนวน  ๓  เรื่อง 
  ประธานของที่ประชุมได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓ เรือ่ง 
ดังนี ้ 
  ๑. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
   (๑) นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
   (๒) รายงานประจำปีของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  และ 
   (๓) รายงานประจำปีของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๒. ด้วยขณะนี้มีกระทู้ถามซึ่งประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้
ถามเป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในกำหนด 
เวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถาม ดังกล่าวไปยังรัฐมนตรี ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๗ กระทู้ ดังนี้ 
   (๑) กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัดชมุพร
ไร้ที่ดินทำกิน นายเศรณี  อนิลบล เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    (๒) กระทู้ถาม เรื่อง การบังคับใช้กลไกหรือมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบนั
ในการชะลอหรือยับยั้งการดำเนินคดีแก่ผู้มีแรงจูงใจทางการเมือง เพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่อาจ
เยียวยาได้ในภายหลังหรืออาจเยียวยาได้ยากภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งของสังคมไทยที่ยังไม่มีข้อยุติ 
นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
    (๓) กระทู้ถาม เรื่อง การใช้ประโยชนแ์ละการจัดการที่ดนิของการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
(รฟท.) นางสาวรัชนีกร ทองทิพย์ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
   (๔) กระทูถ้าม เรื่อง การแกไ้ขปญัหาองคก์รอาชญากรรมออนไลน์ที่ใช้ประเทศไทย
เป็นเสน้ทางการค้ามนุษย์ นายพรชัย วิทยเลศิพันธุ ์เปน็ผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามญัประจำปีครั้งทีส่อง)  

วันจันทร์ที่  ๑๐  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๘ 
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   (๕) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการสั่งปิดและการให้การสนับสนุน  
โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก หรือ Micro Cinema นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
    (๖) กระทู ้ถาม เรื ่อง ปัญหาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์และ
บุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาลของรัฐที่มากเกินไป นายวีระพันธ์  สุวรรณนามัย เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    (๗) กระทู้ถาม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรที่จังหวัดจันทบุรี 
นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายรัฐมนตรี 
    เนื ่องจากข้อบังคับการประชุม ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง และข้อ ๑๕๕ กำหนดว่า 
การบรรจุกระทู้ถามต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับก่อนหลังที่ได้ยื่นไว้ต่อประธานวุฒิสภา 
และในการประชุมวุฒิสภา ครั้งหนึ่ง ๆ มิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกัน ถามเกินหนึ่งกระทู้ เว้นแต่ไม่มี
กระทู้ถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู่ ซึ่งในการประชุมวันนี้ได้มีการบรรจุกระทู้ถามของท่านเศรณี  อนิลบล 
และท่านเทวฤทธิ์ มณีฉาย แล้ว  
    ๓. เนื่องจากในระเบียบวาระเรื่องด่วนจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียง
ลงคะแนนโดยจำเป็นต้องใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๒  เรื่อง 
    - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 
     ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และ 
      ครั้งที ่๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัอังคารที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ 
   
 (๓) กระทู้ถาม       จำนวน  ๗  เรื่อง 
 
  ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ       จำนวน  ๔  เรื่อง 
 

 
     

     ผลการพิจารณา 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง ) ผู้ซึ ่งได้รับ

มอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) ให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจ ไม่สามารถมา
ตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

                                  ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (พลตำรวจโท บุญจันทร์  นวลสาย เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๗) 
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     ผลการพิจารณา  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ  ชมกลิ่น) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิชัย  
นริพทะพันธุ์) ให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

 
     
     
     

     
 

     ผลการพิจารณา 
    เนื ่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์  ร ัชกิจประการ)  
ผู้ซึ ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 
 
 
 
             

     ผลการพิจารณา 
  นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา  
สรุปสาระสำคัญได้ว่า สืบเนื่องจากได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ เมืองพัทยา 
ส่งผลให้อาคารดังกล่าวรกร้างว่างเปล่ามาเป็นระยะเวลา ๑๖ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หลังจากที่ได้มี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงมีการอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ 
โดยเมืองพัทยา เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ ได้มีกรณีร้องเรียน
เกี่ยวกับการก่อสร้างท่ีผิดแบบและบดบังทัศนียภาพ รวมทั้งมีการรุกล้ำในที่สาธารณะ ต่อมา ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมืองพัทยาจึงมี 
คำสั่งระงับการก่อสร้างเนื่องจากมีการก่อสร้างผิดแบบและไม่ต่อใบอนุญาตการก่อสร้าง ประกอบกับ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าการออกโฉนดที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ 
เมืองพัทยาจึงมีคำสั่งให้รื้อถอนการก่อสร้างอาคาร และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได้มีการชี้มูลความผิดกรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว และศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้มีคำพิพากษาว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
หลังจากนั้น กรมที่ดินจึงเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ ส่งผลกระทบ 

                                ๓.๑.๒ กระทู ้ถาม เร ื ่อง ป ัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำในฤดูกาลปี  
พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ (นายเศรณี  อนิลบล เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี)  

                                  ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง อุปสรรคของการผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 
๔๐๐ บาท ทั ่วประเทศ และแนวทางในการผลักดันนโยบายการปรับขึ ้นค่าแรงในอนาคต 
(นายเทวฤทธิ์  มณีฉาย เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 
 
 

 
 

                                  ๓.๑.๔ กระทู ้ถาม เร ื ่อง ความล่าช ้าในการร ื ้อถอนอาคารโครงการ 
วอเตอร์ฟร้อนท์ เมืองพัทยา (นางประทุม  วงศ์สวัสดิ์  เป็นผู ้ตั ้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย) 
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ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่มิอาจประเมินค่าได้ ตลอดจน 
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ขอเรียนถามว่า มีแนวทางในการรื้อถอนอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ 
เมืองพัทยา หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด รวมถึงมีแนวทางในการแกไ้ข
เรื่องข้อพิพาทในที่ดินบริเวณดังกล่าวอย่างไร อีกทั้งผู้ใดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร 
ที่เอกชนได้ลงทุนไปแล้ว       
                  นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
ให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ในเรื่องของการรื้อถอนอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ เมืองพัทยา  
มีข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เมืองพัทยาได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ต่อมาวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ บริษัท บาลีฮาย จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี
เพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของเมืองพัทยา และในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริษัท บาลีฮาย จำกัด ได้ยื่น 
คำขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัย และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จังหวัดชลบุรีได้เพิกถอนคำสั่งเมืองพัทยา ซึ่งเป็นคำสั่งที่ให้รื ้อถอนอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากว่า บริษัท บาลีฮาย จำกัด ได้ยื่นคำขอ
ดัดแปลงอาคาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงแล้ว ดังนั้น คำสั่ง
ให้รื้อถอนอาคารของเมืองพัทยาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ซึ่งลงนาม
โดยรองนายกเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยา โดยที่นายกเมืองพัทยามิได้มอบอำนาจให้
รองนายกปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นคำสั่งที่ลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจออกคำสั่ง 
ทำให้คำสั ่งดังกล่าวนั ้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมืองพัทยาจึงได้เพิกถอนคำสั่งให้รื ้อถอน  ลงวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี  และในส่วนประเด็น
เรื่องของการครอบครองที่ดินโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่นั้น การเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ ในปัจจุบันเจ้าของโครงการยังไม่ได้นำที่ดินและอาคารไปขอจดทะเบียน
เป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
ดังนั้น การอนุญาตก่อสร้างหรือการรื ้อถอนโครงการจึงเป็นอำนาจหน้าที ่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหนา้ที่ของกรมที่ดนิ ส่วนการเพิกถอน
โฉนดที่ดิน กรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดชลบุรเีพื่อทราบคำสั่งอธบิดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๖๖ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื ่อให้
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนกรณีออกโฉนดที ่ด ิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่มิชอบด้วยกฎหมาย จากนั้น บริษัท บาลีฮาย จำกัด 
ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรียกเลิกคำสั่งของเมืองพัทยา โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำสั่งว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกรมที่ดิน
สามารถพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการอาคารวอเตอรฟ์ร้อนท์ 
ได้ ๒ แนวทาง คือ ในกรณีที่กรมที่ดินมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว จะส่งผลให้ที่ดินเป็นที่สาธารณะทันที 
จากนั้น เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงจะร่วมกันดำเนินการให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคาร  
จากที่สาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรกัษาคุ้มครองปอ้งกนั
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมที่ดิน
มิได้เพิกถอนโฉนดที่ตั้งอาคารวอเตอร์ฟร้อนท์เมืองพัทยาจะดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตดัดแปลง
อาคารดังกล่าวว่าสามารถพิจารณาอนุญาตได้หรือไม่ โดยจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
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พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง ในส่วนของการประเมินความเสียหาย เมื่อมีการเพิกถอน 
โฉนดที่ดินแล้ว บริษัท บาลีฮาย จำกัด สามารถเรียกค่าเสียหายจากกรมที่ดินได้ ส่วนในเรื่องของการ 
รื้อถอนต่าง ๆ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว และกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนที่ดินนั้น จะทำให้ที่ดิน
บริเวณนั้นตกเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ และขั้นตอนต่อจากนั้น เมืองพัทยาสามารถออกคำสั่งใหม่ 
โดยให้รื้อถอนอาคารนั้นได้ ในส่วนแนวทางการรื้อถอนอาคาร จะมีการพิจารณาถึงเรื่องผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อถึงกระบวนการขัน้ตอนนัน้ จึงจะทราบได้ว่างบประมาณในการรื้อถอนมีจำนวนเท่าใด 
โดยเมืองพัทยาสามารถเรียกเก็บจากโครงการอาคารวอเตอร์ฟร้อนท์ได้ ตลอดจนจะมีการเร่งรัดไปยัง
กรมที่ดินให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
ได้เร่งรัดท่ีจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด   
  นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การก่อสร้าง
อาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ เมืองพัทยา ได้ดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าการออกโฉนดที่ดินเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย จึงมีความเป็นห่วงว่าหากไม่มีการเร่งรัดกระบวนการการรื้อถอนอาคารอาจต้องใช้ระยะเวลา  
ไปอีก ๑๐ - ๒๐ ป ี   
  นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมที่ดินว่าจะเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว 
ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายใน ๖๐ วัน และในกรณีที่กรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว 
เมืองพัทยาสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร หลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกับ
กรมที่ดินและเมืองพัทยาในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  
 
  ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา                           จำนวน  ๓  เรื่อง 
 

 
 

    ผลการพิจารณา 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร) ผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์) 
ติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง  

   
 
 

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการเลี้ยงสุกรจากประกาศกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(นายเศรณี  อนิลบล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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    ผลการพิจารณา  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม ติดภารกิจเร่งด่วนซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้
กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่  
เพื่อพิจารณาในคราวถัดไปตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 
 

 
 

   ผลการพิจารณา 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 
มีภารกิจที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 
 
 - เรื่องด่วน        จำนวน  ๑  เรื่อง 
 
 
   
  
 
 

   ผลการพิจารณา 
   ตามที่ที ่ประชุมวุฒิสภา ครั ้งที ่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั ้งที ่สอง) วันอังคารที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติตั ้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื ่อทำหน้าที ่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๖ คน ได้แก่  
  ๑. นางเกลด็นที  มโนสนัติ ์
  ๒. นางพรพิมล  นิลทจันทร์    
  ๓. นางสาวพศุตม์ณิชา  จำปาเทศ   
  ๔. นายยุทธพงษ์  อภิรัตนรังษี 
    

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง มีมาตรการป้องกันและปราบปรามจัดการกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพล
และบุกรุกป่า (นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา เป็นผู ้ตั ้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 

๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการของรัฐบาลรองรับปัญหาทางเศรษฐกิจจากการปรับ
ค่าแรงขั้นต่ำ ๔๐๐ บาท (พลตำรวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน) 

 

                       เรื่องด่วน  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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  ๕. นายนิวตัิไชย  เกษมมงคล  และ 
  ๖. นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร   
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการสามัญได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานอันจำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญไดน้ำเสนอรายงานของ
คณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว  
ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (1) 
ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ๑. นางเกล็ดนที  มโนสันติ ์
   ให้ความเหน็ชอบ 167 คะแนน 
  ไม่ให้ความเหน็ชอบ 9 คะแนน 
  ไม่ออกเสียง 14 คะแนน 
 ๒. นางพรพิมล  นิลทจันทร์  
  ให้ความเหน็ชอบ 170 คะแนน 
  ไม่ให้ความเหน็ชอบ 3 คะแนน 
  ไม่ออกเสียง 17 คะแนน 
 ๓. นางสาวพศุตม์ณิชา  จำปาเทศ   
  ให้ความเหน็ชอบ 48 คะแนน 
  ไม่ให้ความเหน็ชอบ 116 คะแนน 
  ไม่ออกเสียง 27 คะแนน 
 ๔. นายยุทธพงษ์  อภิรตันรังษี    
  ให้ความเหน็ชอบ 161 คะแนน 
  ไม่ให้ความเหน็ชอบ 6 คะแนน 
  ไม่ออกเสียง 22 คะแนน 
 ๕. นายนวิตัิไชย  เกษมมงคล 
  ให้ความเหน็ชอบ 30 คะแนน 
  ไม่ให้ความเหน็ชอบ 145 คะแนน 
  ไม่ออกเสียง 15 คะแนน 
 ๖. นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร   
  ให้ความเหน็ชอบ 175 คะแนน 
  ไม่ให้ความเหน็ชอบ 4 คะแนน 
  ไม่ออกเสียง 12 คะแนน 
 

 จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นางเกล็ดนที  มโนสันติ์ นางพรพิมล  นิลทจันทร์ 
นายยุทธพงษ์  อภิรัตนรังษี และนายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส่วนนางสาวพศุตม์ณิชา  จำปาเทศ และนายนิวัติไชย  เกษมมงคล ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมวุฒิสภา จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                     ไม่มี  
 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา       จำนวน  ๒  เรื่อง 
 
                           
 
 
 
       

   ผลการพิจารณา 
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี ้แจงติดภารกิจสำคัญ 
ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณารายงานเรื ่องดังกล่าวออกไปเป็น 
วนัจันทร์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการพิจารณา 
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจง 
ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณารายงานเรื่องดังกล่าว
ออกไปเป็นวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
 
 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่       จำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 

  ผลการพิจารณา 
  ที ่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๗ ครั ้ง และรายงานลับ 
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

     ๕.๑ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
(ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑)  
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๗) 
 
 

 
 

     ๕.๒ รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๓๖)  
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๘) 
 

 
 

     ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๗ ครั้ง 
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที ่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
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  ผลการพิจารณา 
  ในการพิจารณารายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม  
  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและ
มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า ปัจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินการตรวจสอบรายงาน
การเงินเป็นไปอย่างล่าช้า จึงควรเร่งพัฒนาระบบการตรวจสอบอัตโนมัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และควร
จัดทำมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้รวดเร็วและมี ความ
ถูกต้องยิ่งขึ้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของ สตง. จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยการให้คำชี้แจงและข้อแนะนำในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินต่อหน่วยรับตรวจจะต้อง เป็น
แนวทางเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส เนื่องจากในการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นหน่วยรับตรวจ
โดยเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญและเกรงกลัวต่อ สตง. มากจนไม่กล้าเบิกจ่าย
งบประมาณทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินงบประมาณที่มีไปใช้พัฒนาประเทศไม่ว่าจะด้านการศึกษา
หรือการสร้างสาธารณูปโภค และ สตง. ควรจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยรับตรวจ
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยไม่ต้องสอบถามต่อ สตง. ทุกเรื ่อง เพื ่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและมีมาตรฐาน ทำให้ทุกหน่วยงานมีความมั่นใจในการเบิกจ่าย
งบประมาณไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดราคากลางของแต่ละรายการ
เพื่อให้มีมาตรฐานในการเบิกจ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างราคาที่สูงเกินไป 
และควรจัดทำแผนงานของแต่ละโครงการให้สอดรับกันเพื่อป้องกันการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า  
เช่น กรณีโครงการก่อสร้างถนนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าจะมีโครงการขุดถนนเพื่อวางท่อประปาหรือ  
นำสายไฟลงท่อในอนาคตอันใกล้หรือไม่ ซึ่งควรจะต้องดำเนินการก่อนที่จะสร้างถนนเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีความคุ้มค่า   
   ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (นางสาวสุดท้าย  
ชัยจันทึก) และรองผู ้ว ่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายสุทธิพงษ์   บุญนิธิ) ได้ตอบชี ้แจงสรุปได้ว่า 
กระทรวงการคลังมีการออกมาตรฐานการจัดทำบัญชีและการเงินไว้อย่างชัดเจน และมีระเบียบว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ โดยได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียกว่า “ระบบ e-GP” ส่วน สตง. อยู ่ระหว่างดำเนินการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยในปี ๒๕๖๘ นี้  
จะใช้ระบบ e-Audit ช่วยในการตรวจสอบ  ทั้งนี้ สตง. มีมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเจ้าหนา้ที่ 
จะใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานฉบับเดียวกัน การทำงานของ สตง. ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ สตง. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา 
ให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจด้วย จึงขอให้หน่วยรับตรวจใช้บริการของ สตง. ในการสอบถามปัญหา
เกี ่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ หากพบว่าดำเนินการผิดระเบียบแต่มิใช่กระทำโดยทุจริตและ  
ไม่เกิดความเสียหาย สตง. จะแนะนำแนวทางเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
 

   ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

     ๖.๒ รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

 
 



- ๑๐ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ                          ไม่ม ี
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา 
 
 
 
  


	ครั้งที่ 13

